



Công ty Cổ Phần Công Nghệ Đo Lường SQC được thành lập vào ngày 26 tháng 08 năm 2022. Là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực Đo lường – Hiệu chuẩn và Mua bán thiết bị, máy móc trong nhiều lĩnh vực: Điện, Hoá lý, Quang học, Khối lượng, Độ dài, Áp suất, Nhiệt độ, Thể tích, Tần số - Thời gian – Âm thanh, Lực – Độ cứng.

SQC tự hào về việc xây dựng và duy trì phòng hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, và cam kết tiếp tục cung cấp các dịch vụ hiệu chuẩn chất lượng và đồng nhất cho khách hàng.

Với phương châm “Chính Xác, Phù Hợp, Kịp Thời và Hiệu Quả”, chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để khẳng định chính mình. Đến với chúng tôi, Quý Khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ, cơ sở pháp lý cũng như độ chính xác cao trên từng phép đo với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tiễn.

SỨ MỆNH

- Đối với khách hàng: Tôn trọng và cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất
- Đối với đối tác: Xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng phát triển bền vững

TẦM NHÌN

- Xây dựng SQC trở thành một trong những gương mặt sáng giá nhất trong lĩnh vực hiệu chuẩn, khẳng định vị thế trên thị trường cả nước

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Xem tinh thần sáng tạo là nền tảng cho sự phát triển
- Xem con người là tài sản của Công ty, là nhân tố tạo nên sự thành công
- Xem tinh thần khách quan, sự trung thực là phương châm hành động
- Xem sự khác biệt, đột phá là lợi thế cạnh tranh.

Dịch vụ hiệu chuẩn tận nơi tại nhà máy khách hàng và hiệu chuẩn tại phòng thí nghiệm của SQC mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Việc hiệu chuẩn tận nơi không chỉ tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển mà còn giảm thiểu sự gián đoạn trong quá trình làm việc của khách hàng, đặc biệt là đối với những khách hàng ở xa hoặc không có thời gian đi lại. Trong khi đó, việc hiệu chuẩn tại phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác và tin cậy cao, đặc biệt là cho những thiết bị đòi hỏi điều kiện môi trường nghiêm ngặt.



Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ sửa máy móc, thiết bị đo cầm tay với đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm. Luôn đáp ứng tốt mọi nhu cầu về sửa chữa, khắc phục lỗi cho quý khách hàng.

SQC thật sự cam kết đáp ứng mọi nhu cầu và yêu cầu của khách hàng một cách toàn diện và chuyên nghiệp, đồng thời cung cấp các giải pháp hiệu chuẩn linh hoạt và hiệu quả nhất.

Chúng tôi luôn quan niệm rằng: chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng sẽ luôn là tiêu chí hàng đầu trong con đường phát triển của công ty, vì vậy chúng tôi không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại và trau dồi kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, chúng tôi luôn trân trọng các cơ hội hợp tác, liên kết với các đơn vị hàng đầu trong ngành trên cơ sở phát triển bền vững để làm gia tăng giá trị.

Chúng tôi rất mong được hợp tác và phục vụ Quý Khách hàng. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc nhu cầu cụ thể nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0273.362.86.68, hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi tại www.hieuchuansqc.vn. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và đáp ứng mọi yêu cầu của Quý Khách hàng. Cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi!

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG SQC

ĐẶT LỊCH NGAY

ĐO LƯỜNG - HIỆU CHUẨN VÀ MUA BÁN THIẾT BỊ

HIỆU CHUẨN TẬN NƠI | HIỆU CHUẨN TẠI PHÒNG LAB-SQC

TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI, KINH NGHIỆM VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

CƠ HỘI HỢP TÁC, LIÊN KẾT VỚI ĐƠN VỊ HÀNG ĐẦU TRONG NGÀNH

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG

Với phương châm "Chính xác, Phù hợp, Kịp thời & Hiệu quả"
Thông tin liên hệ: 0273.362.86.68
Ấp 4 - Xã Tân Lập 1 - Tân Phước - Tiền Giang
www.hieuchuansqc.vn